

## ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

🕒 นำเสนอเมื่อ 13 พ.ย. 2551

สำหรับใครที่กำลังต้องการปลูกต้นไม้ มีการปลูกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศมาบอก...

- ทิศเหนือ ถูหากอาคารมีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น หรือประมาณ 6 เมตร  
เงาของบ้านจะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ไกลบ้านได้รับแสงแดดน้อย หรือไม่ได้รับแสงเลย ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ชอบร่มรำไร เช่น สวานออยประแดง เขียวหมื่นปี พลูชนิดต่าง ๆ และพันธุ์ไม้ประเภทใบอยู่ในที่ร่มได้ และพันธุ์ไม้คลุมดินที่ชอบร่ม ได้แก่ พลูเลื่อยต่าง ๆ พลูก้ามเหยี่ยว พลูทอง เฟิร์น สวีดิชไอวี ดิปลี ไมตระกูลสรวล หนวดปลาชุก เปปเปอร์ และลิ้นมังกรชนิดต่าง ๆ

- ทิศใต้ เป็นทิศที่แดดเข้าตลอดวัน และเกือบตลอดปี เพราะประเทศไทยพระอาทิตย์อ้อมใต้เป็นเวลานาน การใช้ต้นไม้ใหญ่ไหม้ไหม้ จึงเป็นการป้องกันแดดได้อย่างดี  
พันธุ์ไม้ที่ควรเลือกปลูกจึงควรมีใบข้างบนทึบและโปร่งด้านล่างเพื่อให้ลมพัดผ่าน พันธุ์ไม้ที่ไหม้ไหม้และใบไม้ร่วง คือ กระดังงู สารภี มะฮอกกະนี้ มะขาม แคนแสด สวนพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยงาม แต่ผลัดใบทั้งต้นไม้นางฤดู ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กระพี้จั่น เสลา คุณ หางนกยูง เหลืองอินเดีย เป็นต้น พันธุ์ไม้ดอกหอมที่ควรปลูกด้านนี้ ได้แก่ จำปี จำปา บุนหนาง สำหรับไม้อีก พิษุณ ประยงค์ แก้ว กั้นเกราะ บิบบ ดินเบ็ดหน้า ลำดวน

- ทิศตะวันตก ทิศใต้ได้รับแดดจัดตลอดบ่าย ควรปลูกไม้ที่ไหม้ไหม้ และให้ดอกตามฤดูกาล เช่น เสลา คุณ กัลปพฤกษ์ ประดู่แดง ประดู่อินเดีย พันธุ์ไม้ที่ชื้นจะช่วยกันแดดช่วงบ่าย ทำให้หนึ่งบ้านด้านนี้เย็น และช่วยประหยัดพลังงานในเวลาค่ำคืน ถ้าเป็นด้านที่มีพื้นที่มากพอจะปลูกไม้ใหญ่ไหม้ไหม้ อาจปลูกโอศอกอินเดีย หมากเขียว หมากเหลือง กลวยพัด หากพื้นที่น้อยอาจใช้พันธุ์ไม้โตหนึ่ง เช่น ดินตุ๊กแก ดิปลี พลูบาง จะช่วยกันแดดได้ดีขึ้น

- ทิศตะวันออก ทิศนี้จะได้รับแดดครึ่งวัน หลังเที่ยงไปแล้วจะได้รับร่มจากตัวบ้าน ควรปลูกไม้ที่ไม่ต้องการแดดตลอดวัน เช่น ใผ่ (ใผ่จะรวงน้อยถ้าแดดแดดเขา) หรือพันธุ์ไม้ที่มีใบละเอียด หรือใบเล็กจะสวยงามเมื่อมองผ่านแดดตอนเช้า ได้แก่ บิบบ เลียนู ไม้มะยม พุชมพู่ มะขามป้อม หลิวจีน ชิงชัน อูร์พิม เป็นต้น สวนไม้มะยมได้แก่ ฤษีผสม ซัลเวีย บีโกเนีย พรหมญี่ปุ่น ไม้มะยม ไม้มะยมใบเงิน ใบทอง ใบนาก และหมากหมูหมากเมีย

รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าใครจะปลูกต้นไม้ ก็ลองเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับทิศดูต้นไม้จะได้โตเร็วและแข็งแรง.

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์